

trang trí nhà bằng kim loại đồng nấn lọ

Product Details

Số mặt hàng.	SGYB17031305
Vật chất	kim loại
Thủ công	trang trí nhà bằng kim loại đồng nấn lọ
Thời gian lấy mẫu	1. 5 ngày nếu có hình thức và kích thước của gổm 2. 15 ngày, nếu bạn cần một hình dạng và kích thước gổm mới
Năng lực sản phẩm	500.000 ~ 1.000.000 chiếc mỗi tháng
Các tính năng của sản phẩm	1. bình nấn đồng kim loại 2. Thích hợp để sử dụng trong khách sạn, nhà ở, v.v. 3. này thân thiện với môi. 4. Đáp ứng kiểm tra ASTM

More Details

Thời gian giao hàng	1. Trong vòng 35 ngày sau khi mẫu và để xác nhận. 2. Với 7 ngày nếu chúng tôi có hàng hóa trong kho
Điều khoản thanh toán	1. Tiền gửi 30% bằng T / T trước, số dư sau khi hiển thị bản sao của B / L 2. L / C, Escrow, T / T và Western Union có thể được chấp nhận, nhưng các quốc gia khác nhau điều khoản thanh toán khác nhau.
Cách đóng gói & vận chuyển	x cổng có ngăn chia trứng 2. Bằng đường biển, đường hàng không, chuyển phát nhanh và đại lý giao hàng chấp nhận được theo yêu cầu của bạn.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

1. Nhiều kiểu dáng và kích thước để lựa chọn
- 2 Bất kỳ màu nào được sơn, lạnh, mạ điện, mô hình laser Máy cắt gia công
3. Gói đặc biệt như màng co, hộp quà màu, hộp quà trắng, v.v.
4. Chúng tôi đọc quyền của nhân viên để kiểm soát chất lượng để hứa chất lượng.
5. Chúng tôi có một xưởng chuyên nghiệp và nhà kho để đảm bảo thời gian giao hàng



More Product Pictures













[Similar Products Link](#)



Bán buôn nến gốm sứ



Giá đỡ tealight gốm rỗng



Giá nến vàng mã màu

Office & Sample Room

[Thâm Quyển Sunny Glassware Co., Ltd](#) được thành lập vào năm 1992. Chúng tôi đã có mặt trong lĩnh vực công nghiệp này hơn 20 năm, là một nhà sản xuất chuyên nghiệp, chúng tôi chuyên thiết kế đồ thủy tinh, sản xuất đồ thủy tinh cũng như xuất khẩu. Các dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm từ thủ công đến máy làm. Chúng tôi đã sản xuất các sản phẩm phong phú như [cốc thủy tinh](#), [thủy tinh borosilicate](#), [thủy tinh bản](#), [bình hoa](#), [bát](#), [giá đỡ nến](#), [đồ gia dụng](#), [gạt tàn](#), [dụng cụ tabkeware](#), [thủy tinh nhỏ giọt](#), v.v.. tất cả các đồ thủy tinh sử dụng hàng ngày, tổng cộng có hơn 4.000 kiểu dáng khác nhau. Chúng tôi có một đội ngũ thiết kế xuất sắc để tạo ra sản phẩm sáng tạo và quy trình QC nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng. Giá phục vụ OEM / ODM cũng được hỗ trợ.





Để biết thêm [giá đỡ nền kim loại](#) hoặc bất kỳ đồ thủy tinh nào,
Xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: <http://www.okcandle.com/>
Hoặc, có thể giúp bạn tìm hiểu thêm về chúng tôi: [Câu hỏi thường gặp](#)